
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา 
สมัยสามัญ  สมัยที่สอง   ครั้งที่ 1   ประจ าปี  2560 
วันศุกรท์ี่ 28  เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา  09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา 
------------------------------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
 1. นายโสภณ  อินทร์จินดา  ประธานสภาเทศบาล 
  2. นางปัณรส    แช่มใส   รองประธานสภาเทศบาล 
  3. นายบุญยิ้ม          น้อยนารถ  สมาชิกสภาเทศบาล 
  4. นายสมบัติ  พุกนิลฉาย  สมาชิกสภาเทศบาล 
  5. นายบุญรุ่ง    วรหาญ   สมาชิกสภาเทศบาล    
  6. นายด ารงค์          เกตุแกว้   สมาชิกสภาเทศบาล 
  7. นายประสิทธิ์  จันทร์ดี   สมาชิกสภาเทศบาล 
  8. นางสมศรี    เกตุแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล 
  9. นายนิพนธ์  ศิริวัลย์   สมาชิกสภาเทศบาล 

10.นายสร้อย  น้อยนารถ  สมาชิกสภาเทศบาล 
11.นายประสงค์   โพธิ์อ่ิม   สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายสุพจน์    รศัมี   สมาชิกสภาเทศบาล 
13. จ่าเอกมนัส   ประคองโพธิ์ทอง  เลขานุการสภาเทศบาล 

คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่  
1. นายบุญเชิญ          ข าสาคร   นายกเทศมนตรี 
2. นายเฉลา          ใจดี   รองนายกเทศมนตรี 
3. นางสาวภู่ศรี    เกตุแก้ว   รองนายกเทศมนตรี 
4. นายธนัท    เต็กอวยพร  ผู้อ านวยการกองช่าง 
5. นางสาวราตรี  ตั้นยิดเส็ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
6. พ.จ.อ.สุริยัน   พรหมศิริ  หัวหน้าส านักปลัด 
7. นางสาวสุดารัตน์ เหลืองโสภากร  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
8. นางรสสุคนธ์  ทองบุญ   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

           9. นายนาทกมล  มณีกุล   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
 
 

รายงานการประชุม 
เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการได้ตรวจสอบลายมือชื่อจากสมุดลงชื่อเข้าประชุมสภา   

เห็นว่าสมาชิกลงชื่อเข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  จึงให้สัญญาณ  และเชิญสมาชิกเข้าประชุมประจ าที่       
ที่จัดไว้ในห้องประชุมสภา  และได้เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล  จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย  และกล่าว
เปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา 
 
 



 ๒ 

นายโสภณ  อินทร์จินดา   ขอกล่าวสวัสดี  ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านรองนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน    

วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ครั้งที่ 1  
ประจ าปี พ.ศ.  2560  เมื่อท่านทั้งหลายพร้อมแล้วขอเปิดการประชุมและ
เชิญเลขานุการได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล 
 

จ่าเอกมนัส  ประคองโพธิ์ทอง  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ประกาศสภา
เลขานุการสภาเทศบาล  เทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลเกษตร 

พัฒนา  สมัยสามัญ  สมัยที ่2  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕60 
     ตามมตทิี่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา ในการประชุมสมัย 

สามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕60  เมื่อวันจนัทร์ที่  6  เดือน
กุมภาพันธ์  ๒๕60   ได้ก าหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ 
สมัยที ่2 ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕60 มีก าหนด ๓๐ วัน  นับตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน
เมษายน พ.ศ.๒๕60  เป็นต้นไป นั้น 

     อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   
พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑3) พ.ศ. 2552 ประธานสภา
เทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา 
สมัยสามัญ สมัยที ่2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕60  ตั้งแต่วันที่ ๑  เมษายน   
พ.ศ.๒๕60 เป็นต้นไป  มีก าหนด ๓๐  วัน 
 

     ประกาศ ณ วันที่  31  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕60 
       

โสภณ  อินทร์จินดา 
                        (นายโสภณ  อินทร์จินดา) 
              ประธานสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา 

 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

- ไม่มีเรื่องใดๆ ในระเบียบวาระนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา  
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่  2  เดือนมีนาคม  
พ.ศ. 2560   
 

นายโสภณ  อินทร์จินดา   ได้แจกส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล   ให้ท่านทั้งหลายได้ทราบล่วงหน้าแล้วขอให้ท่านได้ตรวจสอบว่าเป็นไปตาม 

ที่ได้ประชุมกันไว้หรือไม่ 
 

ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข  



 ๓ 

นายโสภณ  อินทร์จินดา   ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความใด  ขอมติที่ 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ 
  
มติที่ประชุม   -  รับรองรายงานการประชุม -  
   (สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ยกมือรับรองรายงานการประชุม) 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง   เพื่อทราบ 
 
นายโสภณ  อินทร์จินดา   ด้วยผู้บริหารเทศบาล ได้ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ 2560 และญัตติพิจารณารับมอบพัสดุ 

เครื่องปรับอากาศ กรณีมีผู้อุทิศให้เทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา  จึงได้เรียน
เชิญทุกท่านมาประชุมในวันนี้  และจะได้ให้สมาชิกทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณา
ในระเบียบวาระต่อไป 

 
มติที่ประชุม    รับทราบ        
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
 

4.1 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560   

(เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานในเขตพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลเกษตรพัฒนา  และโครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.สายบ้าน 
นายทองบัว  น้อยนารถ ถึงบริเวณบ้านนางอรุณ นิยบุญ และบริเวณบ้าน 
นายมาลัย  น้อยนารถ รวม 1 ทางแยก หมู่ที่ 5 ต าบลเกษตรพัฒนา)  

 

นายโสภณ  อินทร์จินดา   ด้วยผู้บริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขอเชิญแถลงต่อท่ีประชุม 

 
 

นายบุญเชิญ   ข าสาคร   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา    
นายกเทศมนตรี  ด้วยผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา  ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ 

โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 

 
หลักการ 

     เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา พิจารณาอนุมัติให้โอน 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากมีความจ าเป็นและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

 
 



 ๔ 

เหตุผล 
     เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ภายใต้ภารกิจ บทบาท อ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตามมาตร 50 แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 
16 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการจัดให้มี และบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้อ งถิ่น จึงสมควรโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

 
โอนลด 

     กองช่าง 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งบลงทุน 
     หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น 
ถนน สะพาน อาคาร ระบบประปา ฯลฯ รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่
เทศบาลก าหนด ตั้งไว้ 1,300,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  830,000 
บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 470,000  บาท  ขณะนี้มีงบประมาณคงเหลือ 
1,300,000 บาท ขอโอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 
352,600 บาท คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น 947,400 บาท 

 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

1.กองช่าง 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งบลงทุน 
     หมวดคา่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานในเขตพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลเกษตรพัฒนาตั้งไว้  341,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้มี
รายละเอียดดังนี้ 

1.  คอสะพานบริเวณบ้านนายโสภณ  อินทร์จินดา หมู่ที่ 2 
(ทั้งสองด้าน)  

       2.  คอสะพานข้ามคลองบึงสองตอน หมู่ที่ 2 (ทั้งสองด้าน) 
       3.  คอสะพานบริเวณบ้านนางน้อย  พิณทอง หมู่ที่ 2  

(ทั้งสองด้าน)  



 ๕ 

รายละเอียดตามรูปแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด  ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและการบริการสาธารณะ เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร รั้ว ถนน สะพาน ฯลฯ 

 

2.กองช่าง 
     แผนงานเคหะและชุมชน 
     งานไฟฟ้าถนน 
     งบลงทุน 
     หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
     ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.สายบ้านนายทองบัว  น้อยนารถ 
ถึงบริเวณบ้านนางอรุณ นิยบุญ และบริเวณบ้านนายมาลัย  น้อยนารถ รวม 
1 ทางแยก หมู่ที่ 5 ต าบลเกษตรพัฒนา ตั้งไว้ 11,600 บาท  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  รายละเอียดตามที่เทศบาลก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560-2562) เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการสาธารณะ  

 

     ส าหรับอ านาจในการพิจารณาอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายใน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 27 ประกอบ ข้อ 14 และข้อ 15 
 

ด้วยเหตุนี้  ผู้บริหารท้องถิ่นจึงขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นมาเพ่ือเสนอ
สภาเทศบาลพิจารณา 
 

นายโสภณ  อินทร์จินดา               จะมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามข้อสงสัยใดๆหรือไม่   และขอให้
ประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกได้ร่วมกันพิจารณา  และขอมติจากท่ีประชุมในเรื่องดังกล่าวด้วย  

 
มติที่ประชุม    ได้ร่วมกันอภิปรายและพิจารณาเรื่องนี้กันอย่างละเอียดรอบคอบเป็น 

เวลาพอสมควร  โดยพิจารณาเห็นว่าเพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ภารกิจ บทบาท อ านาจหน้าที่ของเทศบาล  
ในการจัดให้มี และบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่น และมีความจ าเป็นตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอมาจริง  จึงไดม้ีมติ
เป็นเอกฉันท์พิจารณาอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายได้ตามรายการที่ขอ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ  27 
 



 ๖ 

4.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560   

(โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
 

นายโสภณ  อินทร์จินดา   ด้วยผู้บริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขอเชิญแถลงต่อท่ีประชุม 
 
นายบุญเชิญ   ข าสาคร   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา    
นายกเทศมนตรี  ด้วยผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา  ขอเสนอญัตติขออนุมัติ 

โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 
 

หลักการ 
     เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา พิจารณาอนุมัติให้โอน 

งบปร ะมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560  ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เนื่องจากมีความจ าเป็น และเพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เหตุผล 
     ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กรัตนธรรมสาคร ในสังกัดเทศบาลต าบลเกษตร 

พัฒนา ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต าบลเกษตรพัฒนา  มีการก่อสร้างอาคารใหม่แล้วเสร็จ  
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2558 แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมพ้ืนที่โดยรอบ 
ขาดความเรียบร้อย  ร่มรื่น  สวยงาม ไม่เหมาะสมต่อกิจกรรมการเรียนการ
สอน จึงจ าเป็นต้องด าเนินการปรับปรุงพื้ นที่บริเวณโดยรอบตัวอาคารเพ่ือให้
เกิดความร่มรื่น  สวยงามและมีบริเวณท่ีเหมาะสมต่อกิจกรรมการเรียนการ
สอน และเพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย อันเป็นการส่งเสริม
ทัศนียภาพและสถานที่อันเหมาะสมแก่สถานศึกษา ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติ
ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อ ย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีในการให้
การศึกษาอบรมแก่เด็กเล็กในท้องถิ่น  ตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ .ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จึงสมควรโอนงบประมาณรายจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เนื่องจากมีความจ าเป็น ดังนี้ 
 

โอนลด 
กองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบด าเนินงาน 



 ๗ 

หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
(1) เพ่ือจ่ายเป็น 

- ค่าเย็บเล่ม เข้าปก เทศบัญญัติหรือเอกสารต่างๆ 
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการประชุม อบรม หรือ

สัมมนาต่างๆ 
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาในการจัดท าป้าย

ประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
- ค่าล้างรถ อัดฉีด เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง ค่าซักฟอก หรือค่า

ระวางรถบรรทุก 
- ค่าจ้างเหมาแรงงานในการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่

ก าหนด 
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าเช่าเครื่องจักรกล ค่าล้างอัด

ภาพถ่าย ค่าถ่ายเอกสารต่างๆ 
- ค่าจ้างเหมาคนงานเพื่อปฏิบัติงานต่างๆ 
- ค่าจ้างเหมาเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมาแรงงาน

หรือบริการในการท าความสะอาด ฯลฯ 
- ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์  ค่าต่อทะเบียนรถ ค่าตรวจสภาพรถ

และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นต้องจ่าย 
- ค่าบริการอินเตอร์เน็ตของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

เทศบาล  ค่าโดเมนเนม ค่าบริการเช่าพ้ืนที่เว็บไซด์ ฯลฯ  
- ค่าจ้างเหมาในการจัดท าสื่อหรือข้อมูลประชาสัมพันธ์ เช่น 

แผ่นพับ ใบปลิว วารสาร หรือเอกสารสรุปผลการด าเนินงานของ
เทศบาลฯลฯ 

- ค่าจ้างแรงงานในการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนี่งตามที่
ก าหนด 

- ค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ  ฯลฯ 

 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จ านวน 404,260 บาทและตั้งจ่ายจากเงิน 

อุดหนุนทั่วไป จ านวน 5,740 บาท รวมเป็นงบประมาณท้ังสิ้น 410,000  
บาท ขณะนี้มีงบประมาณคงเหลือ 389,250 บาท ขอโอนลดเพ่ือไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ จ านวน 200,000 บาท คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น 
189,250บาท 

 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

กองการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 



 ๘ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
(1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา ตั้งไว้จ านวน  200,000 บาท  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  รายละเอียดตามที่ เทศบาลก าหนด ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

   

 ส าหรับอ านาจในการพิจารณาอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 27 ประกอบ ข้อ 14 และข้อ 15 

 

ด้วยเหตุนี้  ผู้บริหารท้องถิ่นจึงขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นมาเพ่ือเสนอ
สภาเทศบาลพิจารณา 
 

นายโสภณ  อินทร์จินดา               ขอให้ท่านสมาชิกได้ร่วมกันพิจารณา  และขอมติจากท่ีประชุม
ประธานสภาเทศบาล   ในเรื่องดังกล่าวด้วย 
 

มติที่ประชุม    ไดร้่วมกันพิจารณาเรื่องนี้กันอย่างละเอียดรอบคอบเป็นเวลา  
พอสมควร โดยพิจารณาเห็นว่าเพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย 
ร่มรื่น  สวยงามและมีบริเวณท่ีเหมาะสมต่อกิจกรรมการเรียนการสอน  
อันเป็นการส่งเสริมทัศนียภาพและสถานที่อันเหมาะสมแก่สถานศึกษาและ 
มีความจ าเป็นตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอมา จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์
พิจารณาอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายได้ตามรายการที่ขอ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2541  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ  27  

 

4.3 ญัตติพิจารณารับมอบเครื่องปรับอากาศ 
 

นายโสภณ  อินทร์จินดา        ด้วยผู้บริหารได้เสนอญัตติขอให้สภาเทศบาลพิจารณารับมอบ 
ประธานสภาเทศบาล   เครื่องปรับอากาศ กรณีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหาร 

ราชการส่วนท้องถิ่น ขอเชิญแถลงต่อท่ีประชุม 
 

นายบุญเชิญ   ข าสาคร   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา    
นายกเทศมนตรี   ด้วยผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา  ขอเสนอญัตติ เรื่อง  



 ๙ 

พิจารณารับมอบเครื่องปรับอากาศ กรณีมีผู้มอบให้เทศบาลต าบลเกษตร
พัฒนา  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้ 

 

หลักการ 
     เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา พิจารณารับมอบเครื่อง 

ปรับอากาศ  กรณีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารรา ชการ
ส่วนท้องถิ่น ตามข้อ 9 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

 

เหตุผล 
     ด้วยนางสายพิณ  มอญใต้ อยู่บ้านเลขท่ี 127 หมู่ที่ 4 ต าบลสวนส้ม  
    อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ได้ยื่นความประสงค์ขอมอบเครื่องปรับ 
    อากาศตราอักษร Panasonic รุ่น CS-PN9SKT ขนาด 9,331 BTU จ านวน  
    1 เครื่องให้แก่เทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา ไว้ใช้ราชการในกองการศึกษา 
    โดยติดตั้ง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรัตนธรรมสาคร หมู่ที่ 5 ต าบลเกษตรพัฒนา 
    โดยไม่คิดมูลค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 
 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ 
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 9 บัญญัติ
ว่าในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และในกรณีดังกล่าว
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนาแล้ว เทศบาล
ต าบลเกษตรพัฒนาจะได้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป 
 

ด้วยเหตุนี้  ผู้บริหารท้องถิ่นจึงขอเสนอพิจารณารับกรรมสิทธิ์
เครื่องปรับอากาศ กรณีมีผู้อุทิศให้ ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นมาเพ่ือเสนอ
สภาเทศบาลพิจารณา 
 

นายโสภณ  อินทร์จินดา               จะมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามข้อสงสัยใดๆหรือไม่   ถ้าไม่มีขอให้
ประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกได้ร่วมกันพิจารณา  และขอมติจากท่ีประชุมในเรื่องดังกล่าวด้วย 

 
มติที่ประชุม    ได้พิจารณาเรื่องนี้เป็นเวลาพอสมควร  โดยพิจารณาเห็นว่าการ 

รับกรรมสิทธิ์เครื่องปรับอากาศกรณีมีผู้อุทิศให้ดังกล่าว เป็นประโยชน์ใน 
งานราชการ  จึงลงมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาอนุมัติให้รับกรรมสิทธิ
เครื่องปรับอากาศกรณีมีผู้อุทิศให้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ 9 
 

 



 ๑๐ 

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง   อ่ืนๆ 
 

1. เสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาล
ต าบลเกษตรพัฒนา 
 

นายโสภณ  อินทร์จินดา   ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท า
ประธานสภาเทศบาล  แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๓๑๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม 
๒๕๕๙ รายละเอียดขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียด
ต่อที่ประชุม 
 

จ่าเอกมนัส  ประคองโพธิ์ทอง  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
เลขานุการสภาเทศบาล  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๑  

ก าหนดให ้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหน่ึง
หรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการในท้องถิ่น
ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๖ (๙) 
ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดการศึกษา และกระทรวง 
มหาดไทยได้ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๓๑๖ ลงวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง โดยแนวทาง
การแต่งต้ังคณะกรรมการการศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

     (1) ผู้ทรงคุณวุฒิ            ประธานกรรมการ 
     (2) ผู้ทรงคุณวุฒิ       รองประธานกรรมการ 
     (3) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          กรรมการ 
     (4) ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนฯท่ีเกี่ยวข้อง        กรรมการ 
     (5) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง       กรรมการ 
     (6) ผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นชอบ         กรรมการ 
     (7) หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง       
                                       ท่ีสภาท้องถิ่นเห็นชอบ (ถ้ามี)           กรรมการ 
                                  (8) ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ กรรมการและเลขานุการ 
  
 
 



 ๑๑ 
 
 
 
 

เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของ
เทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  
ท่ี มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๓๑๖ ลงวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงขอให้สภาเทศบาล
ต าบลเกษตรพัฒนา ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
คณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา ตามข้อ (6)และ (7)  
 

นายโสภณ อินทร์จินดา   ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบแล้ว ขอให้ 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกได้ร่วมกันพิจารณา  และขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอบุคคลให้ด ารง 

ต าแหน่งคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา  ในต าแหน่ง 
ผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นชอบ 

 

นายประสงค์  โพธิ์อ่ิม   เรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน กระผมนายประสงค์  โพธิ์อ่ิม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา   
 เขต 2  ขอเสนอ นายบุญรุ่ง  วรหาญ  สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายโสภณ  อินทร์จินดา   ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นางสมศรี  เกตุแก้ว   -  รับรอง  ( ยกมือรับรอง ) 
สมาชิกสภาเทศบาล  
 

นายบุญยิ้ม  น้อยนารถ    -  รับรอง  ( ยกมือรับรอง ) 
สมาชิกสภาเทศบาล  
 
นายสมบัติ  พุกนิลฉาย   เรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน กระผมนายสมบัติ  พุกนิลฉาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเกษตร 

พัฒนา  เขต 1  ขอเสนอ นายด ารงค์  เกตุแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายโสภณ  อินทร์จินดา   ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสร้อย  น้อยนารถ   -  รับรอง  ( ยกมือรับรอง ) 
สมาชิกสภาเทศบาล  
 

นายสุพจน์  รัศมี    -  รับรอง  ( ยกมือรับรอง ) 
สมาชิกสภาเทศบาล  
 
นายโสภณ  อินทร์จินดา   จะมีสมาชิกท่านใด ที่จะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  



 ๑๒ 

 
ที่ประชุม   -  ไม่มีการเสนอชื่อท่านใดอีก – 
นายโสภณ  อินทร์จินดา   ถ้าไม่มีเพ่ิมเติม  ขอให้ท่านสมาชิกได้ร่วมกันพิจารณา  และขอมติ 
ประธานสภาเทศบาล จากที่ประชุมในเรื่องดังกล่าวด้วย 
  
มติที่ประชุม   ได้ร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ 

1. นายบุญรุ่ง  วรหาญ  สมาชิกสภาเทศบาล 
2. นายด ารงค์  เกตุแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล 

ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลต าบลเกษตร
พัฒนา ตามท่ีเสนอ 

 
นายโสภณ  อินทร์จินดา   ต่อไปเป็นการพิจารณาเลือกหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
ประธานสภาเทศบาล  ท่ีเกี่ยวข้องท่ีสภาท้องถิ่นเห็นชอบ เป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาล

ต าบลเกษตรพัฒนา ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอครับ 
 
นายบุญรุ่ง  วรหาญ     เรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน กระผมนายบุญรุ่ง  วรหาญ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา   
 เขต 1  ขอเสนอ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตัน 
 
นายโสภณ  อินทร์จินดา   ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายประสงค์  โพธิ์อ่ิม   -  รับรอง  ( ยกมือรับรอง ) 
สมาชิกสภาเทศบาล  
 
นายบุญยิ้ม  น้อยนารถ    -  รับรอง  ( ยกมือรับรอง ) 
สมาชิกสภาเทศบาล  
 
นายนิพนธ์  ศิริวัลย์   เรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน กระผมนายนิพนธ์  ศิริวัลย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเกษตร 

พัฒนา  เขต 2  ขอเสนอ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บ ารุง 
 

นายโสภณ  อินทร์จินดา   ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสมบัติ  พุกนิลฉาย   -  รับรอง  ( ยกมือรับรอง ) 
สมาชิกสภาเทศบาล  
 
นายสุพจน์  รัศมี    -  รับรอง  ( ยกมือรับรอง ) 



 ๑๓ 

สมาชิกสภาเทศบาล  
 
นายประสงค์  โพธิ์อ่ิม   เรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน กระผมนายประสงค์  โพธิ์อ่ิม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา   
 เขต 2  ขอเสนอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านคลองตัน 
 
นายโสภณ  อินทร์จินดา   ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นางสมศรี  เกตุแก้ว   -  รับรอง  ( ยกมือรับรอง ) 
สมาชิกสภาเทศบาล  
 

นายประสิทธิ์  จันทร์ดี    -  รับรอง  ( ยกมือรับรอง ) 
สมาชิกสภาเทศบาล  
 
นายด ารงค์  เกตุแก้ว   เรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน กระผมนายด ารงค์  เกตุแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา   
 เขต 1  ขอเสนอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเกษตรพัฒนา 
 
นายโสภณ  อินทร์จินดา   ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายบุญยิ้ม  น้อยนารถ   -  รับรอง  ( ยกมือรับรอง ) 
สมาชิกสภาเทศบาล  
 

นายสมบัติ  พุกนิลฉาย    -  รับรอง  ( ยกมือรับรอง ) 
สมาชิกสภาเทศบาล  
 
นายโสภณ  อินทร์จินดา   จะมีสมาชิกท่านใด ที่จะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 
ที่ประชุม   -  ไม่มีการเสนอชื่อท่านใดอีก – 
 
นายโสภณ  อินทร์จินดา   ถ้าไม่มีเพ่ิมเติม  ขอให้ท่านสมาชิกได้ร่วมกันพิจารณา  และขอมติ 
ประธานสภาเทศบาล จากที่ประชุมในเรื่องดังกล่าวด้วย 
 
มติที่ประชุม   ได้ร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตัน 
   2. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บ ารุง 
   3. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านคลองตัน 
   4. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเกษตรพัฒนา 



 ๑๔ 

ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลต าบลเกษตร
พัฒนา ตามท่ีเสนอ 

2.เรื่อง   การบริหารงาน 
 

นายบุญเชิญ   ข าสาคร   ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมในการพิจารณา 
นายกเทศมนตรี   งบประมาณในการด าเนินการต่างๆ ซึ่งการด าเนินงานในการส่งเสริมศูนย์ 

พัฒนาเด็กเล็กให้มีความ เหมาะสมต่อกิจก รรมการเรียนการสอน นั้น ยังคง
เหลือการด าเนินงานพัฒนาในด้านต่างๆ ซึ่งทางผู้บริหารจะได้น าเรียนให้สภา
เทศบาลทราบต่อไป 
 

การด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขณะนี้ได้ด าเนินการก่อสร้าง
เขื่อนคสล. ซอยเทศบาล 1 เสร็จเรียบร้อย โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากจังหวัดสมุทรสาคร และทางเทศบาลจะได้มีการพิจารณา
ด าเนินการปรับปรุงถนนในบริเวณดังกล่าวต่อไป 

 

นายโสภณ  อินทร์จินดา               จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆหรือไม่   
ประธานสภาเทศบาล  
 

นายด ารงค์  เกตุแก้ว   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และท่านสมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายด ารงค์  เกตุแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 

เกษตรพัฒนา  เขต 1  ขอปรึกษาผู้บริหาร ถึงความเป็นไปได้ในการ
ด าเนินการปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา ซึ่งตัวอาคาร
ถูกใช้ประโยชน์มาหลายปีแล้ว ท าให้มีบางจุดอยู่ในสภาพที่ดูทรุดโทรมและ
จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการให้บริการประชาชน 

 

นายบุญเชิญ   ข าสาคร   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา  และ
นายกเทศมนตรี   สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ทางเทศบาลขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้ 

เสนอแนะและสอบถามการท างานในเรื่องนี้ ขอเรียนท่านสมาชิกดังนี้ครับใน 
การด าเนินงานดังกล่าว ทางเทศบาลได้ให้ความส าคัญและพิจารณาการ
ด าเนินงานในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งได้มีการปรึกษาหารือกับหัวหน้าส่วน
ราชการของเทศบาลอยู่เสมอ รวมทั้งการพิจารณาปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ
อาคารด้วย ซึ่งเทศบาลจะได้พิจารณาถึงความพร้อมและความเหมาะสมใน
การด าเนินการต่อไป 
 

มติที่ประชุม    -   รับทราบ- 
 

นายโสภณ  อินทร์จินดา              จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนใดอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม  
ประธานสภาเทศบาล  

    เลิกประชุมเวลา  10.45 น. 
 
 



 ๑๕ 

ลงชื่อ..............................................ผู้จดบันทึก 
                    (จ่าเอกมนัส  ประคองโพธิ์ทอง) 


